

ข่าวประจำวัน ที่ 9 เมษายน 2563

ข่าว กกต./ข่าวผู้บริหาร กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐออนไลน์	ชาติไทยพัฒนา ขอบคุณ กกต. แนะนำทางออก เลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมือง	4
2	แนวหน้าออนไลน์	'ชทพ.' ขอบคุณ 'กกต.' แนะนำทางออก เลื่อนประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง	5
3	มติชนออนไลน์	ชทพ. ขอบคุณ กกต.ชี้ ทางออกเลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมือง	6
4	สำนักข่าวไทยออนไลน์	ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา ขอบคุณ กกต. แนะนำทางออกเลื่อนประชุมใหญ่	7
5	สยามรัฐออนไลน์	ชทพ. เผย กกต. แจงเลื่อนประชุมใหญ่ได้ ยกเหตุมี พรก.ฉุกเฉิน	8
6	INN ออนไลน์	ชทพ. ขอบคุณ กกต. ให้เลื่อนประชุมใหญ่พรรคได้	9
7	The Reporters	กกต. แนะนำทางออก เลื่อนประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง	10

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	ตีตกทุกกรณี! ไม่มีหลักฐาน กกต. นับคะแนนหน่วยเลือกตั้ง 2 นครปฐมพลาด	11
2	เดลินิวส์ออนไลน์	กกต. ยกคำร้องคะแนนเขย่ง เหตุไร้หลักฐานว่าจงใจนับผิด	13
3	มติชนออนไลน์	'ชวน' ยันสภาไม่บังคับหักเงิน-ส.ส. ลงพื้นที่อยู่แล้ว	15
4	คมชัดลึกออนไลน์	มงคลกิตติ์ โชว์ตัวอย่าง ส.ส. บริจาคเงินเดือน 1.1 แสน	16
5	ไทยโพสต์ออนไลน์	เอี่ยม' ยืนยัน ส.ส. เพื่อไทย สละเงินเดือนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว	17
6	แนวหน้าออนไลน์	'อนุสรณ์' ชี้สังคมกดดันตัดเงิน ส.ว. สะท้อน ปชช. มองไม่เห็นประโยชน์	18
7	คมชัดลึกออนไลน์	โวยแล้วถอย'ส.ว. กิตติศักดิ์'	19
8	ไทยโพสต์ออนไลน์	'สมพงษ์' ชี้วิกฤตพิสูจน์ฝีมือผู้นำอด 'บิกตู' ยังไม่เห็นทิศทางการปรับ' งบ63	21

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	เนชั่นสุดสัปดาห์ ออนไลน์	เงิน 5 พัน เศษเงินหรือเงินเศษนักการเมือง	24
2	เนชั่นสุดสัปดาห์ ออนไลน์	พญาเสือ เขียวร์ สีระ ตัดเงินเดือนนักการเมือง	26

กิจกรรมรอบรู้

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9 เมษายน 2563



วันที่ 9 เมษายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัต ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ประชุมทางไกลผ่านระบบ (Gin Conference) เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ร่วมกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารของสำนักงานฯ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1-8 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม wfh-meeting

ข่าวอ้างอิง

ชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณ กต. แนะ ทางออก เลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์ 8 เม.ย. 2563 12:01 น.



พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณ กต. แนะ ทางออก เลื่อนประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง เหตุ มี พ.ร.ก.ฉุกเฉินโควิด-19 ยัน ไม่ผิดกฎหมาย สามารถทำได้

วันที่ 8 เม.ย. ที่พรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมือง เกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรค และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทาง กต.สรุพบว่า ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ได้ออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองต่างๆ สามารถเลื่อนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจำปี 2563 ออกไปก่อนได้ โดยให้อำนาจที่พรรคการเมือง ไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อีกทั้งนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็แถลงแล้วว่า สามารถทำได้ตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 91 (4)

“พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณ กต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่า เป็นการทำหน้าที่ที่พึงประสงค์ เพราะมาตรการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ โดยตรง แล้วยังเป็น การลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปยังประชาชนทั่วไป เนื่องจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองนั้น เป็นการพบกันของผู้คนจำนวนมาก เป็นการเคลื่อนย้ายคนเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้าง อันอาจนำไปสู่ปัญหาการแพร่ของ เชื้อโควิด-19 ได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายไปอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเมื่อใด ทางพรรคจะดำเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสแรกเพื่อให้เป็นไปตามตามบทบัญญัติของ กฎหมาย ต่อไป.” นายนิกร กล่าว...

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/1815078>

‘ชทพ.’ขอบคุณ ‘กกต.’ เนะทางออก เลื่อนประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง

พรก.ฉุกเฉิน

วันพุธ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563, 12.02 น.



เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่พรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากที่ยื่นส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรคและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย

ซึ่งทางกกต.สรุปว่า ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ได้ออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองต่างๆ สามารถเลื่อนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจำปี 2563 ออกไปก่อนได้ โดยให้อำนาจที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็แถลงแล้วว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 91(4)

“พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณกกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่พึงประสงค์ เพราะมาตรการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ โดยตรง แล้วยังเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปยังประชาชนทั่วไป เนื่องจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองนั้น เป็นการพบกันของผู้คนจำนวนมาก เป็นการเคลื่อนย้ายคนเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้าง อันอาจนำไปสู่ปัญหาการแพร่ของเชื้อโควิด-19 ได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายไปอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเมื่อใด ทางพรรคจะดำเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสแรกเพื่อให้เป็นไปตามตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป” ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าว

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/484907>

ชทพ.ขอบคุณกต.ซี ทางออกเลื่อนประชุมใหญ่พรรคการเมือง เหตุมีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันที่ 8 เมษายน 2563 - 15:34 น.



เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่พรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากที่ตนส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรคและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทางกต.สรุพบว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ได้ออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองต่างๆ สามารถเลื่อนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจำปี 2563 ออกไปก่อนได้ โดยให้อำนาจที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

นายนิกร กล่าวว่า อีกทั้งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆ ใดๆก็ตาม ทางรัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็แถลงแล้วว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 91(4) พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่พึงประสงค์ เพราะมาตรการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ โดยตรง แล้วยังเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปยังประชาชนทั่วไป เนื่องจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองนั้น เป็นการพบกันของผู้คนจำนวนมาก เป็นการเคลื่อนย้ายคนเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้าง อันอาจนำไปสู่ปัญหาการแพร่ของเชื้อโควิด-19 ได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายไปอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเมื่อใด ทางพรรคจะดำเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสแรกเพื่อให้เป็นไปตามตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2129366

ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณกต.แนะทางออกเลื่อนประชุมใหญ่

8 เม.ย. 2020 11:37:30



กรุงเทพฯ 8 เม.ย.-“นิกร จ่าหนง”ขอขอบคุณกต.แนะทางออกเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคการเมือง จากเหตุโควิด-19 ระบาด รัฐบาลประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้

นายนิกร จ่าหนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากที่ตนส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของพรรคระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สรุปรว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ได้ออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองต่าง ๆ สามารถเลื่อนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจำปี 2563 ออกไปก่อนได้ โดยให้อำนาจที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร กล่าวว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็แถลงแล้วว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 91(4)

“พรรคชาติไทยพัฒนาขอขอบคุณกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่พึงประสงค์ เพราะมาตรการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่าง ๆ โดยตรงแล้ว ยังเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปยังประชาชนทั่วไป เนื่องจากการประชุมใหญ่พรรคการเมือง เป็นการพบกันของผู้คนจำนวนมาก เป็นการเคลื่อนย้ายคนเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้าง อันอาจนำไปสู่ปัญหาการแพร่ของเชื้อโควิด-19 ได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายไปอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเมื่อใดทางพรรคจะประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสแรก เพื่อให้เป็นไปตามตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป” นายนิกร กล่าว.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://www.mcot.net/viewtna/5e8d550ae3f8e40af44355b0>

ชทพ. เผยกต.แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่ได้ ยกเหตุมี พรก.ฉุกเฉิน-โควิดเป็นโรคติดต่อ

สยามรัฐออนไลน์ 8 เมษายน 2563 11:38 น. การเมือง



เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่พรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากที่ส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรคและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทางกต.สรุปว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ได้ออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองต่างๆ สามารถเลื่อนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจำปี 2563 ออกไปก่อนได้ โดยให้อำนาจที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อีกทั้งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็แถลงแล้วว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 91(4)

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/145464>

ชทพ.ขอขอบคุณกต.ให้เลื่อนประชุมใหญ่พรรคได้

ชทพ. ขอขอบคุณ กต. แนะนำออกเลื่อนประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง เหตุมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินโควิด-19

8 เมษายน 2020 - 11:43



นายนิกร จำนง ผู้บัญชาการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากที่ตนส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรคและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทาง กต. สรุปลงว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ได้ออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองต่างๆ สามารถเลื่อนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจำปี 2563 ออกไปก่อนได้ โดยให้อำนาจกรณีที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อีกทั้งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็แถลงแล้วว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 91(4)

พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณ กต. เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่พึงประสงค์ เพราะมาตรการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ โดยตรง แล้วยังเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปยังประชาชนทั่วไป เนื่องจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองนั้น เป็นการพบกันของผู้คนจำนวนมาก เป็นการเคลื่อนย้ายคนเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้าง อันอาจนำไปสู่ปัญหาการแพร่ของเชื้อโควิด-19 ได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายไปอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเมื่อใดทางพรรคจะดำเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสแรกเพื่อให้เป็นไปตามตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_641308/



The Reporters

22 ชม. ·



กกต. แนะนำทางออก เลื่อนประชุมใหญ่สามัญพรรคการเมือง เหตุมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินโควิด-19

วันนี้ (8 เม.ย.63) นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากที่ตนส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรคและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทางกกต.สรุปว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ได้ออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองต่างๆ สามารถเลื่อนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจำปี 2563 ออกไปก่อนได้ โดยให้อำนาจที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อีกทั้งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฎหมายใดๆ ใดๆก็ตาม ทางรัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็แถลงแล้วว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 91(4)

พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณ กกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่พึงประสงค์ เพราะมาตรการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆโดยตรงแล้ว ยังเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปยังประชาชนทั่วไป

เนื่องจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองนั้น เป็นการพบกันของผู้คนจำนวนมาก เป็นการเคลื่อนย้ายคนเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้าง อันอาจนำไปสู่ปัญหาการแพร่ของเชื้อโควิด-19 ได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายไปอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเมื่อใด ทางพรรคจะดำเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสแรกเพื่อให้เป็นไปตามตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป

#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #เลื่อนประชุมสามัญ #โควิด19 #COVID19 #ชาติไทยพัฒนา

อ้างอิง : <https://www.facebook.com/2287975534786167/posts/2606152522968465/?d=n>

ติดทุกกรณี! ไม่มีหลักฐาน กต. นับคะแนนหน่วยเลือกตั้ง 2 นครปฐมพลาด- แก้หมดแล้ว

วันพุธ ที่ 08 เมษายน 2563 เวลา 12:41 น.



ติดหมดทุกกรณี! กต.ชี้ไม่มีหลักฐานรับฟังได้ว่า กต.นครปฐม นับคะแนนหน่วยเลือกตั้งในเขต 2 จ.นครปฐมผิดพลาด เหตุเมื่อได้รับการทักท้วงได้แก้ไขตัวเลขทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กต.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กต. ที่ 29/2563 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตที่ 2 จ.นครปฐม โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด (กต.จังหวัด) นครปฐม และเจ้าหน้าที่ กต.นครปฐม ถูกกล่าวหาว่า กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 119 กรณีจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดไปจากความเป็นจริง หรือกระทำการใดๆโดยมิได้มีอำนาจกระทำ โดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเป็นบัตรเสีย หรือกระทำการแก้บัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตรเลือกตั้งผิดไปจากความเป็นจริง หรือทำงานรายการเลือกตั้งไม่ตรงกับความจริง แบ่งเป็น 5 กรณี

1.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ม.7 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม เขต 2 จ.นครปฐม มีจำนวนบัตรเลือกตั้ง 543 ใบ ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 533 ราย โดยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 7 ให้ถ้อยคำว่าได้รับแจ้งเบื้องต้นว่ามีบัตรเลือกตั้ง 533 ใบ และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 533 ราย แต่เมื่อทบทวนตรวจสอบอีกครั้งพบว่า จำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิ 10 ใบ จึงแก้ไขตัวเลขเป็น 543 ใบ แต่มีได้แก้ไขจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 7 พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิมีจำนวน 543 ราย ตรงกับจำนวนบัตร อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดจากความเป็นจริง พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทำความผิดตามข้อกล่าวหา

2.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ม.4 ต.กระต๊อบ อ.กำแพงแสน เขต 2 จ.นครปฐม มีจำนวนบัตรเลือกตั้ง 528 ใบ รวมกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 140 ใบ ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับการจัดสรร 680 ใบ โดยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 4 ให้ถ้อยคำว่าการดังกล่าวเกิดจากการคำนวณโดยนำจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อทั้งหมด 668 ราย ลบด้วยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตน 528 ราย จึงเหลือบัตรเลือกตั้ง 140 ใบ และทราบภายหลังว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจะได้จากการนำจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับการจัดสรรไปลบด้วยจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจากการตรวจสอบแบบรายงานผลการนับคะแนน จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 140 ใบ มิได้กระทบต่อจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน บัตรเลือกตั้งที่ใช้ รวมถึงบัตรดี บัตรเสีย อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่

ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดจากความเป็นจริง พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา

3.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ม.5 ต.กระต๊อบ อ.กำแพงแสน เขต 2 จ. นครปฐม มีจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 395 ใบ ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 393 ราย โดยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ให้ถ้อยคำว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งไปส่ง กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้รับแจ้งว่า ตัวเลขจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 393 ใบไม่ถูกต้อง จึงได้ตรวจสอบอีกครั้งแล้วพบว่า ระบุตัวเลขดังกล่าวผิดพลาดไป และได้มีการแก้ไขตัวเลขให้ตรงกับบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปจริง 395 ใบแล้ว อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดจากความเป็นจริง พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา

4.กรณีรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ม.1 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน เขต 2 จ.นครปฐม มีจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 482 ใบ ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 480 ราย โดยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ให้ถ้อยคำว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งไปส่งให้ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้รับแจ้งว่าตัวเลขผิดพลาด จึงได้ตรวจสอบบัตรดี บัตรเสีย และบัตรที่ไม่เลือกผู้ใดอีกครั้ง และได้มีการแก้ไขจำนวนบัตรเลือกตั้งใช้จาก 480 ใบ เป็น 482 ใบ จากการจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 482 ราย ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งดังกล่าว อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดจากความเป็นจริง พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา

5.กรณีผู้ร้องเรียน กล่าวอ้างว่าได้รับคะแนน ส.ส. ของหน่วยเลือกตั้งที่ 10-13 ต.สะพาน อ.กำแพงแสน เขต 2 จ.นครปฐม เพียง 2 คะแนน ทั้งที่หน่วยเลือกตั้งอื่น ๆ ผู้ร้องได้รับคะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน การนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 10 จึงมีความผิดพลาด จากการสืบสวนไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่า มีการนับบัตรเลือกตั้ง ส.ส. หน่วยที่ 10 ไม่ตรงกับความจริง ประกอบกับข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการคาดเดาโดยไม่มีพยานสนับสนุน พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกร้อง (กกต.จังหวัดนครปฐม) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ ตามคำร้องแต่อย่างใด

อ้างอิง : <https://www.isranews.org/article/isranews/87381-isranews-59.html>

กกด.ยกคำร้องคะแนนเข่ง เหตุไร้หลักฐานว่าจงใจนับผิด



**กกด.ยกคำร้องคะแนนเข่ง ปมกล่าวหา กกด.นครปฐม นับคะแนนผิดพลาดหลายหน่วย เหตุชี้แจง
ความผิดพลาดได้-ไม่มีหลักฐานว่าจงใจนับผิด
พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.13 น.**

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกด.) เผยแพร่คำวินิจฉัย กกด. ที่ 29/2563 กรณีการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตที่ 2 จ.นครปฐม โดยก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกด.จังหวัด นครปฐม และเจ้าหน้าที่ กกด.นครปฐม ถูกกล่าวหาว่า กระทำการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 119 กรณีจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือ คะแนนให้ผิดไปจากความเป็นจริง หรือกระทำความผิดประการใดโดยมิได้อำนาจกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายให้ บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเป็นบัตรเสีย หรือกระทำการแก้บัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตรเลือกตั้งผิดไปจาก ความเป็นจริง หรือทำงานรายการเลือกตั้งไม่ตรงกับความเป็นจริง รวม 5 กรณี

คือ 1.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขต 2 จ.นครปฐม มีจำนวนบัตรเลือกตั้ง 543 ใบ ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 533 ราย โดยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 7 ให้ ถ้อยคำว่าได้รับแจ้งเบื้องต้นว่ามีบัตรเลือกตั้ง 533 ใบ และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 533 ราย แต่เมื่อทบทวนตรวจสอบ อีกครั้งพบว่า จำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 10 ใบ จึงแก้ไขตัวเลขเป็น 543 ใบ แต่มิได้แก้ไข จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 7 พบว่าจำนวนผู้ มาใช้สิทธิมีจำนวน 543 ราย ตรงกับจำนวนบัตร อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดจากความเป็นจริง พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา

2.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขต 2 จ.นครปฐม มีจำนวนบัตรเลือกตั้ง 528 ใบ รวมกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 140 ใบ ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับการจัดสรร 680 ใบ โดย ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 4 ให้ถ้อยคำว่า เกิดจากการคำนวณโดยนำจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม บัญชีรายชื่อทั้งหมด 668 ราย ลบด้วยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตน 528 ราย จึงเหลือบัตรเลือกตั้ง 140 ใบ และจากการตรวจสอบแบบรายงานผลการนับคะแนน จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ไม่ได้กระทบต่อจำนวนผู้มี สิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน บัตรเลือกตั้งที่ใช้ รวมถึงบัตรดี บัตรเสีย อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักท้วงการ

ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดจากความเป็นจริง พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา

3.กรณีรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขต 2 จ.นครปฐม มีจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 395 ใบ ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 393 ราย โดยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ให้ถ้อยคำว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปส่ง กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้รับแจ้งว่า ตัวเลขจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 393 ใบไม่ถูกต้อง จึงได้ตรวจสอบอีกครั้งแล้วพบว่า ระบุตัวเลขดังกล่าวผิดพลาดไป และได้มีการแก้ไขตัวเลขให้ตรงกับบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปจริง 395 ใบแล้ว อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดจากความเป็นจริง พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา

4.กรณีรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขต 2 จ.นครปฐม มีจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 482 ใบ ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 480 ราย โดยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ให้ถ้อยคำว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปส่งให้ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้รับแจ้งว่าตัวเลขผิดพลาด จึงได้ตรวจสอบบัตรดี บัตรเสีย และบัตรที่ไม่เลือกผู้ใดอีกครั้ง และได้มีการแก้ไขจำนวนบัตรเลือกตั้งใช้จาก 480 ใบ เป็น 482 ใบ จากการจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 482 ราย ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งดังกล่าว อีกทั้งการนับคะแนนไม่มีการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนให้ผิดจากความเป็นจริง พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา

และ 5.กรณีผู้ร้องเรียน กล่าวอ้างว่าได้รับคะแนน จากหน่วยเลือกตั้งที่ 10-13 เพียง 2 คะแนน ทั้งที่หน่วยเลือกตั้งอื่น ๆ ผู้ร้องได้รับคะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน การนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 10 จึงมีความผิดพลาด จากการสืบสวน ไม่มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่ากรรมการนับบัตรเลือกตั้ง ส.ส. หน่วยที่ 10 ไม่ตรงกับความจริง ประกอบกับข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการคาดเดาโดยไม่มีพยานสนับสนุน พยานหลักฐานจึงรับฟังไม่ได้ว่ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่ากกต.จังหวัดนครปฐมกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ ตามคำร้องแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/767771>

‘ชวน’ ยันสภาไม่บังคับหักเงิน-ส.ส.ลงพื้นที่อยู่แล้ว ชี้ ปชป. โดนหักเข้าพรรคเหลือ 6 หมื่น

วันที่ 8 เมษายน 2563 - 12:56 น.



“ชวน” ยันสภาผู้แทนฯไม่คิดหักเงินเดือนสู้โควิด-19 ชี้ ส.ส.ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านอยู่แล้ว เมื่อวันที่ 8 เม.ย. เวลา 11.50 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการหักเงินเดือนส.ส. เพื่อบริจาคช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโควิด -19 ว่า ส่วนตัวคิดว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดมา ซึ่งแต่ละฝ่ายก็เข้าไปช่วยเหลือ เช่น บริจาคหรือด้วยวิธีใดก็ตาม ถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสมควรปฏิบัติที่ดีแล้ว อย่างตนเองในฐานะประธานก็ได้เรียกรายได้จากคณะทำงานของตนและพรรคพวก จนได้เงินมาประมาณ 4 แสนกว่าบาท เพื่อไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง ส่วนส.ส.แต่ละคนอยู่ในพื้นที่ดูแลชาวบ้านและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลประชาชนในเขตของเขาเป็นจำนวนมาก

“วันนี้มีการส่งข้อความแจ้งมาว่ามีความกังวลเรื่องข่าวที่ไปกำหนดให้มีการหักเงินเดือนตั้งนั้นผมขอยืนยันว่าสภาไม่มีความคิดนี้ เพราะทราบดีกว่า ส.ส.ดูแลประชาชนอยู่แล้ว อยากจะบอกว่าเงินเดือน ส.ส.เมื่อหักภาษีและหักเงินเข้าพรรคแล้วสำหรับบางพรรค เหลือเงินไม่ถึงแสนบาท มีประมาณ 8 หมื่นบาท สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.บัญญัติรายชื่อ เมื่อหักเงินเข้าพรรคแล้ว ก็เหลือประมาณ 6 หมื่นบาท ไม่ได้เป็นแสนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ แต่ส.ส.แต่ละคนฐานะก็แตกต่างกัน คนที่มีความพร้อมมีฐานะดีก็มีส่วนร่วมในการช่วยส่วนรวมก็เป็นเรื่องดี ควรชื่นชม แต่โดยส่วนตัวผม ไม่บังคับและไม่ให้หักเงินเดือน ส.ส.เพราะผมรู้ว่าขณะนี้เขาก็ช่วยเหลือมากกว่าเงินเดือนที่หักอยู่แล้ว ขออย่างเดียวในภาวะที่มีปัญหาที่ต้องร่วมมือกัน ทุกคนต้องตระหนักว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไร แล้วทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง หรือข้าราชการ หรือนักธุรกิจ ไม่ใช่คำกำไรเกินควร หรือไปกักตุนสินค้า ได้กำไรเป็นพันล้านบาท บริจาค 1 ล้านบาท อย่างนี้ก็ไม่มีความหมายอะไร หรือเอาเปรียบชาวบ้านขายของเกินราคาที่กำหนด แล้วเอาเงินน้อยนิดมาบริจาค อย่างนี้ไม่น่าชื่นชมอะไร” นายชวนกล่าว

นายชวนกล่าวต่อว่าส่วนที่ทางส.ว.จะดำเนินการขอความร่วมมือเพื่อหักเงินเดือนนั้นก็เป็น การดำเนินการของวุฒิสภาตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่าได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะแล้ว แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการหักเงินเดือนของส.ส.อย่างแน่นอน ก็ขอให้ส.ส.ได้เข้าใจ เพราะเข้าใจดีว่าส.ส.ใช้เงินในการดูแลประชาชนในสถานการณ์เวลานี้อยู่แล้ว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2128852

สำนักข่าวไทยโพสต์ : <https://www.thaipost.net/main/detail/62513>

มงคลกิตติ์ โชว์ตัวอย่าง ส.ส. บริจาคเงินเดือน 1.1 แสน ยาว 36 เดือน กว่า 4 ล้าน

8 เมษายน 2563 - 20:23 น.



เปิดอ่าน 2,406 ครั้ง

'มงคลกิตติ์' โชว์ตัวอย่าง ส.ส.ที่ดี บริจาคเงินเดือน ส.ส. 1.1 แสน ยาว 36 เดือน กว่า 4 ล้านบาท สู้ภัย 'โควิด'

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า
พรุ่งนี้ 10.00 น. ผมจะเดินทางไป สภาผู้แทนราษฎร เพื่อไปเซ็นเอกสารมอบอำนาจให้หักเงินเดือน+เงินประจำตำแหน่ง ส.ส.(หลังจากหักประกันสังคม หัก ณ ที่จ่าย หักสมทบกองทุนเงินบำนาญ ส.ส.) ต่อเดือน 113,560 บาท ทุกเดือนจนยุบสภาหรือหมดวาระ ประมาณ 36 เดือน หรือ 3 ปี เพื่อให้เข้า "กองทุนสมทบเพื่อป้องกันโควิด-19" ตั้งแต่วัด 30 เม.ย.63-31 มี.ค.66 เป็นต้นไป จึงเรียนแจ้งประชาชนทราบ



อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/426750?adz=>

'เอี่ยม' ยืนยันส.ส.เพื่อไทย สละเงินเดือนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ส่วน ส.ว.ที่ไม่ยอมให้หักเงินเดือนเพราะไม่ได้มาจากเลือกตั้ง

08 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:54 น.



8 เม.ย.63 - นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงข้อเสนอจากภาคประชาสังคมให้หักเงินเดือน ส.ว. ไปแก้ปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กระแสสังคมที่ออกมากดดัน สะท้อนว่าประชาชนรู้สึกอย่างไร ต่อความจำเป็นของการมีส.ว.หรือมองไม่เห็นประโยชน์ของการทำหน้าที่ส.ว. ประชาชนรับรู้โดยทั่วไปว่าส.ว.ชุดนี้มีที่มาอย่างไร 6 ใน 10 กรรมการสรรหาส.ว.กลับสรรหาตัวเองมาเป็นส.ว.เสียเอง ประชาชนตั้งคำถามว่า เป็นส.ว.ของพล.อ.ประยุทธ์ เพื่อพล.อ.ประยุทธ์ โดยพล.อ.ประยุทธ์ ตั้งมาเพื่อจะมาโหวต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีสี่บทอดอำนาจเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ก็ไม่ม้งานทำเป็นเรื่องเป็นราว เงินเดือนส.ว.1คนและที่ม้งาน รักรายได้เดือนละ 250,000 บาท ส.ว.250 คน เงินเดือนจากภาษีของประชาชนที่ต้องจ่าย คือเดือนละ 62,500,000 บาท ในขณะที่บางส.ว.เป็นนายทหาร เป็นอดีตข้าราชการ มีรายได้หลักแสนต่อเดือนอยู่แล้ว แต่ก็มีรักรายได้ 2 ทาง วันนี้ประชาชนที่เคยดูแลส.ว.เดือดร้อนจากมหาวิกฤตโควิด ก็อยู่ที่ส.ป.ร.ิต จิตสำนึก และการแสดงน้ำใจต่อพี่น้องประชาชนในยามที่ประชาชนเดือดร้อนของส.ว.ตอนจะโหวต พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ พร้อมเพรียงแข็งขัน พอสังคมกดดัน ให้ตัดเงินเดือนส.ว.กลับบ่อยกันไปมา เชื่อว่าจากนี้ไปกระแสกดดันให้ตัดเงินเดือนส.ว.จากประชาชนจะมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อถามว่ามีเสียงเรียกร้องให้ตัดเงินเดือนส.ส.ไปช่วยด้วยหรือไม่ นายอนุสรณ์กล่าวว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทย ทั้งที่ประกาศหรือไม่ประกาศสละเงินเดือน แต่โดยธรรมชาติ ได้สละเงินอยู่แล้ว ทั้งการจัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดหาอาหารส่งให้ประชาชน โดยธรรมชาติส.ส.ที่มาจากประชาชน ก็สละเงินเดือนช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว ส่วนที่บอกว่าส.ว.ไม่ยอมให้ตัดเงินเดือน เพราะส.ว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน ทั้งนี้การเสนอตัดเงินเดือนส.ส.แล้วไปปะปนงบประมาณเพื่อนำไปช่วยเหลือ หรือให้ส.ส.ตัดเงินเดือน แล้วไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เลย เข้าใจว่าอย่างหลัง น่าจะช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/62522>

'อนุสรณ์' ชี้สังคมกดดันตัดเงิน ส.ว. สะท้อน ปชช. มองไม่เห็นประโยชน์

วันพุธ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563, 14.40 น.



เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายอนุสรณ์ เี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี มีข้อเสนอให้หักเงินเดือน ส.ว.ไปแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กระแสสังคมที่ออกมากดดัน สะท้อนว่าประชาชนรู้สึกอย่างไร ต่อความจำเป็นของการมี ส.ว.หรือมองไม่เห็นประโยชน์ของการทำหน้าที่ ส.ว.ประชาชนรับรู้โดยทั่วไปว่า ส.ว.ชุดนี้มีที่มาอย่างไร 6 ใน 10 กรรมการสรรหา ส.ว.กลับสรรหาตัวเองมาเป็น ส.ว.เสียเอง ประชาชนตั้งคำถามว่า เป็น ส.ว.ของ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อ พล.อ.ประยุทธ์ โดย พล.อ.ประยุทธ์ คือ ตั้งมาเพื่อจะมาโหวต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี สืบทอดอำนาจเท่านั้นเอง นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีงานทำเป็นเรื่องเป็นราว

เงินเดือน ส.ว.1 คน และทีมงาน รักรายได้เดือนละ 250,000 บาท ส.ว.250 คน เงินเดือนจากภาษีของประชาชนที่ต้องจ่าย คือ เดือนละ 62,500,000 บาท ในขณะที่บางส่วนเป็นนายทหาร เป็นอดีตข้าราชการ มีรายได้หลักแสนต่อเดือนอยู่แล้ว แต่ก็มารับรายได้ 2 ทาง วันนี้ประชาชนที่เคยดูแล ส.ว.เดือดร้อนจากมหาวิกฤตโควิด ก็อยู่ที่สปริต จิตสำนึก และการแสดงน้ำใจต่อพี่น้องประชาชนในยามที่ประชาชนเดือดร้อนของ ส.ว.

"ตอนจะโหวต พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ พร้อมเพรียงแข็งขัน พอสังคมกดดันให้ตัดเงินเดือน ส.ว.กลับไปบัยกันไปมา เชื่อว่าจากนี้ไปกระแสกดดันให้ตัดเงินเดือน ส.ว.จากประชาชนจะมากขึ้นเรื่อยๆ" นายอนุสรณ์ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/484949>

ไวยแล้วถอย'ส.ว.กิตติศักดิ์'

8 เมษายน 2563 - 13:40 น.



137

เปิดอ่าน 4,544 ครั้ง

ไวยแล้วถอย'ส.ว.กิตติศักดิ์' คอล้ม... ท่องยุทธภพ โดย... ขุนน้ำหมึก

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 **พรเพชร วิชิตชลชัย** ประธานวุฒิสภา ได้ทำหนังสือถึงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทุกคน เพื่อให้ ส.ว.มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา**วิกฤตการณ์โควิด** โดยขอให้ ส.ว.ทุกคน ร่วมกัน บริจาคเงินขั้นต่ำ คนละ 50,000 บาท เป็นกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในนามของวุฒิสภา โดยจะมีการหักเงินจำนวนดังกล่าว จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประจำเดือนเมษายน 2563

ดราม่าหักเงินเดือน

ถัดมา **"กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ"** ส.ว.คนดัง ได้แสดงความเห็นว่า ตนไม่เห็นด้วย หากจะให้ ส.ว. สละเงินเดือนทั้งหมดไปช่วยแก้ไขสถานการณ์**แพร่ระบาดเชื้อโควิด** ต่อให้ ส.ส.,ส.ว.สละเงินเดือน 3 เดือน ก็ได้เงินมากที่สุดแค่ 300 กว่าล้านบาท ไม่สามารถนำไปแก้ไขอะไรได้มาก

ส.ว.ชาวพิจิตรคนนี้ ยังบอกว่า อย่าแค่เอามั่นทางการเมือง ที่ผ่านมา ส.ว.ทุกคนสละเงินเดือน บางส่วนนำไปบริจาค และซื้อของ หน้ากากแจกชาวบ้านทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ไม่ประกาศตัวเป็นข่าว

พลันที่ข่าวนี้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ปรากฏการณ์**ทัวร์ลง** ส.ว.เมืองชาละวันก็ตามมา **เสียงสวดขยันโตจากประชาชนดังไปทั่วแผ่นดิน**

เช้าวันที่ 8 เมษายน 2563 **"ส.ว.กิตติศักดิ์"** ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทางช่อง 30 อสมท พยายามอธิบายว่า มิได้คัดค้านการหักเงินเดือน ส.ว.เข้ากองทุนช่วยโควิด แต่ไม่อยากเห็นการเล่นการเมือง โดยนำเรื่องการบริจาคเงินเดือนมาหาเสียง

อย่างไรก็ตาม เมื่อประธาน ส.ว. มีมติหักเงินเดือนเข้ากองทุน ตนก็น้อมรับและยินดีสละเงินเดือนตามที่ประธาน ส.ว.แจ้งมา

ส.ว.สายชวานารำพึงว่า ส.ว.หรือ ส.ส.มิได้รั่วรวยทุกคน บางคนมีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว



กิตติศักดิ์คือใคร?

“ส.ว.กิตติศักดิ์” พี่นเพเป็นคนพิจิตร เคยเล่นการเมืองท้องถิ่น และมีบทบาททางการเมืองช่วงที่ กปปส. จัดการชุมนุมใหญ่

“กิตติศักดิ์” ในนามประธานเครือข่ายชาวนาภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ เครือข่ายชาวนาไทย ของ ระวี รุ่งเรือง จัดการชุมนุมทวงเงินจำนำข้าวจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ต้นปี 2557 กิตติศักดิ์และระวีนำชาวนาภาคกลางบุกกระทรวงพาณิชย์ ประกาศปักหลักประท้วง จนกว่ายิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี จะลาออกจากตำแหน่ง

เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอำนาจการปกครอง ก็มีชื่อ “กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ” เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัยว่า เป็น สนช.สายชาวนา

ช่วงที่เป็น สนช. กิตติศักดิ์ได้รับมอบหมายให้เข้าไปทำหน้าที่กาวใจ จัดการปัญหาขัดแย้งที่วัดบาง คลาน หรือวัดหลวงพ่ोजเงิน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

แกนนำชาวนา(การเมือง)ได้รับการแต่งตั้งเป็น ส.ว.อีกครั้ง บทบาท ส.ว.กิตติศักดิ์ ที่โด่งดังในสภาฯ คือ การชี้หน้าด่า ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านว่า “ส.ส.ชี้เข้าโจร” ตอบโต้กรณี ส.ส.บางคนประนาม ส.ว.เป็นสภา ทหารเกณฑ์

ลีลาการเมืองของ ส.ว.กิตติศักดิ์จะออกแนวลูกทุ่ง สไตส์คนจริงเมืองพิจิตร

อ้างอิง : <https://www.youtube.com/watch?v=alnViFazzZO>

'สมพงษ์' ชี้วิกฤตพิษจائحةมีผู้นำอัด 'บิกตู' ยังไม่เห็นทิศทางปรับ' งบ63-เงินกู้'สู้ โควิด-19

08 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:51 น.



08 เม.ย.2563 - นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “รัฐบาลต้องเคร่งครัด บริหารงบประมาณและใช้เงินอนาคตของประชาชนอย่างมีทิศทาง มียุทธศาสตร์ และมีประสิทธิภาพ” ระบุว่า วันนี้เรามีโจทย์ใหญ่สำคัญ 2 ประการที่กำลังคุกคามโลกและประเทศไทย คือ

1) วิกฤติ “โควิด-19” การติดเชื้อและความเจ็บป่วยที่กำลังก่อผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนทั้งโลกอย่างรุนแรง รวดเร็ว การขยายตัวในปริมาณและพื้นที่ในวงกว้างระดับโลก จนคาดเดาไม่ได้ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศจะสามารถจัดการและประคับประคองสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ให้ประชาชนในประเทศของตนเผชิญอันตรายและสูญเสียน้อยที่สุดได้อย่างไร

2) วิกฤติ “เศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการระบาดของไวรัส “โควิด-19” อันเป็นผลที่ตามมาและจะก่อผลสะท้อนที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก สถานการณ์เศรษฐกิจของแทบทุกประเทศไม่สามารถดำเนินไปในทิศทางเดิมได้อีก เกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่ ทั้งปัญหาแรงงาน การยุติการลงทุน การท่องเที่ยว การเดินทาง สื่อสารระหว่างกันของประชาชนมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดวิกฤติที่ทับซ้อนเข้ามาคุกคามประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วยวิกฤติทั้งสองนี้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่ และมีผลกระทบต่อทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น มากเกินกว่าจะคาดคิด... หากรัฐบาลหรือผู้นำประเทศใดไม่มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะสามารถกอบกู้วิกฤติครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ ผลที่ติดตามมาจะส่งผลเสียหายต่อประชาชนในประเทศนั้นอย่างรุนแรงยิ่ง สถานการณ์ดังกล่าว คือข้อท้าทายภาวะการนำที่มีศักยภาพ ที่ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการทดสอบวิสัยทัศน์ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตว่า ผู้นำมีความสามารถในการนำความรู้ด้านการบริหาร ประสานกับความรู้เฉพาะทางจากวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การจัดการงบประมาณและทรัพยากรทุกด้านที่จำเป็น มีความเป็นผู้นำที่สามารถสื่อสารอย่างน่าเชื่อถือในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในประเทศของตนอย่างไร

จากวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ เราได้เห็นความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาของผู้นำหลายประเทศ ที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารประเทศภายใต้ภาวะวิกฤติ ซึ่งมีความชัดเจน เด็ดขาด ตรงไปตรงมา มองเห็นภาพรวมทั้ง

ระบบในการแก้ไขปัญหา ทำให้คนทั้งประเทศมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ สามารถทำให้ผู้คนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญ

ผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลก กำลังก้าวเข้าสู่บททดสอบสำคัญ ถึงความสามารถในการบริหารประเทศยามวิกฤติ และต่างกำลังพยายามใช้ทุกวิถีทางในการบริหารจัดการประเทศของตน ให้ก้าวพ้นปัญหา และเลือกใช้มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ และร่วมประคับประคองประเทศให้พ้นวิกฤติ

ผมขอยกตัวอย่างประเทศไกล์บ้านเราอย่างเช่นสิงคโปร์ วันนี้เขารับมือกับวิกฤติโดยบริหารงบประมาณของประเทศจำนวนมากถึง 3 หมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำมากระตุ้นและเตรียมรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยมุ่งรับมือกับความถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกที่กำลังจะมาถึง และเตรียมรับมือกับวิกฤติที่เป็นผลกระทบจากการระบาดที่ร้ายแรงของ “โควิด-19” โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน คือ นโยบายการเงินการคลัง นโยบายสาธารณสุขที่สู้กับการระบาดของโรค และนโยบายการช่วยเหลือดูแลหน่วยธุรกิจต่างๆ ทุกระดับของประเทศ พร้อมกับการประคับประคองเยียวยาประชาชนและคนยากคนจนของสิงคโปร์ให้อยู่รอดได้ นั่นเพราะเขาให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นพลังสำคัญสำหรับการฟื้นฟูและผลักดันให้ประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ด้วยการใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด มาทุ่มเท เตรียมรับมือและฟื้นฟูประเทศเพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมาถึง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์สร้าง “ผู้นำ” ฉันทใด สถานการณ์ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความล้มเหลวของ “ผู้นำ” ได้ฉันทนั้น

เมื่อมองกลับมาที่สถานการณ์ของประเทศไทยเราในวันนี้ จึงเป็นบททดสอบสำคัญต่อ “นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี” ว่ามีศักยภาพเพียงพอในการเป็นผู้นำในยามวิกฤติหรือไม่ และจะสามารถนำพาประเทศของเราให้ก้าวข้ามพ้นวิกฤติได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผมได้เคยบอกกล่าวไปแล้วว่าในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน เราพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่

หากแต่ในวันนี้ เรายังไม่เห็นถึงความชัดเจนของรัฐบาลในนโยบายสำคัญด้านการเงินการคลัง ว่ามีแผนจะจัดการปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณปี 2563 อย่างไร เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติทั้งทางชีวิต สุขภาพ การป้องกันตนเอง และการเร่งเยียวยาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก รวมทั้งหน่วยเศรษฐกิจ บริษัท ห้างร้านในระดับต่างๆ ที่ต้องมีมาตรการดูแลไม่ให้เสียหายมากเกินไป เพราะส่งผลผูกพันกับพนักงาน แรงงานจำนวนมาก รวมถึงกลุ่มเกษตรกรในภาคการผลิตที่ขาดการดูแลและประกันรายได้ รัฐบาลควรมีแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมิติต่างๆ ของประเทศ คู่ขนานไปกับการแก้วิกฤติสุขภาพ โดยควรกำหนดทิศทางให้ชัดเจนว่า จะมีนโยบายเตรียมพร้อมเศรษฐกิจของประเทศในทุกภาคส่วนอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเห็นแนวโน้มและจังหวะก้าวของชีวิตในอนาคต พร้อมกับการเตรียมการรับมือเศรษฐกิจครัวเรือนของตนอย่างมีความหวัง

นอกจากผมจะยังไม่เห็นความชัดเจนในการปรับงบประมาณปี 2563 แล้ว ผมยังมีความเป็นห่วงต่อการที่รัฐบาลเตรียมการจะขอออกพระราชกำหนดสำคัญทางการเงิน โดยเฉพาะพระราชกำหนดกู้เงิน ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่มีคุณภาพ เราอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการนำเงินเก็บก้อนใหญ่อันเป็นเงินในอนาคตของประเทศ มาใช้อย่างขาดหลักประกัน ผมพร้อมสนับสนุนหากรัฐบาลนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของประเทศและพี่น้องประชาชนอย่างมีแผน อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนรอบด้าน ทั้งถึง และโปร่งใส อันจะเป็นผลต่อการเยียวยาชีวิตให้กับคนไทยทุกชนชั้น ทั้งแผ่นดิน

แต่วันนี้...ผมยังไม่เห็นแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจนเลยครับ ผมขออนุญาตส่งเสียงเตือนรัฐบาลอย่างจริงจัง เพราะนี่คือ “เรื่องสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ” ผมอยากเห็นการบริหารประเทศ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาและเท่าทันสถานการณ์ ไม่อยากเห็นการบริหารงาน ที่ไร้ทิศทาง ไร้ยุทธศาสตร์ ทำลายอนาคต ทำลายโอกาสของประเทศ และทำลายความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน

ผมและพรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมทั้งประชาชนคนไทยจะเฝ้าติดตามการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด และหวังว่าเสียงสะท้อนของพวกเรา จะนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วม ที่รัฐบาลพึงรับฟัง เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างดี

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/62462>

เงิน 5 พัน เศษเงินหรือเงินเศษนักรการเมือง

8 เมษายน 2020 เวลา 20:57



เปิดอ่าน 1,902

โควิดทำเดือดร้อนถ้วนหน้า กลุ่มคนที่ไม่เดือดร้อนเลยคือนักการเมือง ทำไมจึงไม่คิดเสียสละ

จากข้อเสนอของ สิริระ เจนจาคะ สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ขอให้หักเงินเดือนนักรการเมือง สส. และสว. เพื่อนำงบประมาณเหล่านี้ไปช่วยสนับสนุนในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ทำให้มีความเห็นหลากหลายตามมา ว่ากันตามจริง การหักเงินเดือน ครม.หรือนักการเมือง อาจไม่ใช่สาระสำคัญหรือหลักการในการสู้กับโควิด แต่ในสถานการณ์ที่ภาคเอกชนและประชาชนเดือดร้อน ข้อเสนอของ สิริระ จึงน่าสนใจยิ่ง

เป็นความน่าสนใจในแง่ของจิตวิทยา ในเมื่อประชาชนตกงาน รอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล หากเป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าเกณฑ์ก็ได้เดือนละ 5 พันบาท เป็นเวลา 6 เดือน รวม 30,000 บาทที่จะต้องกินต้องใช้ทั้งครอบครัว

ส่วนธุรกิจก็ได้รับการเยียวยาจากเจ้าหนี้ แล้วแต่ธนาคาร จะมีข้อกำหนดก็ลดหลั่นกันไป

ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องปิดตัวเองลง เพราะไม่สามารถฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือตามสมควร

ในเมื่อคนทุกกลุ่มในประเทศนี้เดือดร้อนกันถ้วนหน้า แล้วกลุ่มคนที่ไม่เดือดร้อนเลยคือ นักรการเมือง เพราะยังรับเงินเดือนและรับสวัสดิการครบทุกอย่าง

จึงมีคำถามมาจาก สิริระ ว่าทำไมจึงไม่คิดเสียสละ

ล่าสุด ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่า ไม่มีการหักเงินเดือนสส. พร้อมกับอ้างว่า สส.มีรายจ่ายทางอื่นหรือมีการบริจาคช่วยทางอ้อมอยู่แล้ว ว่าอย่างนั้น

ขณะที่เรายังไม่ได้ยินว่า ผังสว.ว่าอย่างไร มีเพียงสว.บางคนบอกว่า ไม่ยอมให้ตัดเงินเดือนเพราะเขาจน มาดูกันว่าบรรดานักการเมืองรับเงินเดือนกันเท่าไร

ดูชัดๆ นักการเมือง รับเงินเดือนเท่าไหร่

ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่สำคัญ

ตำแหน่ง	รายรับรวม/เดือน
1. นายกรัฐมนตรี	125,590 บาท
2. รองนายกรัฐมนตรี	119,920 บาท
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง/ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ	115,740 บาท
4. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	113,560 บาท

เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ตำแหน่ง	รายรับรวม/เดือน
1. ประธานวุฒิสภา	119,920 บาท
2. รองประธานวุฒิสภา	115,740 บาท
3. สมาชิกวุฒิสภา	113,560 บาท

เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ตำแหน่ง	รายรับรวม/เดือน
1. ประธานสภาผู้แทนราษฎร	125,590 บาท
2. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	115,740 บาท
3. ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	115,740 บาท
4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	113,560 บาท

www.nationweekend.com

เนชั่นสุดปัง

จะเห็นว่า ในแต่ละเดือนนายกฯ ประธานสภา ประธานวุฒิสภา รับเงินเดือนร่วมแสนกว่าบาท ต่างกันลิบลับกับชาวบ้านที่รอความหวัง 5 พันบาท

ขณะเดียวกัน มีข้อเสนอมาว่า หากจะตัดเงินเดือนนักการเมือง ก็ควรตัดเงินเดือนองค์กรอิสระทั้งหมดด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ตั้งปช. คตง. กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

ข้อเสนอของ สิริระ จะเป็นหมัน หรือเป็นเพียงแค่กระแสที่ลอยไปตามลมแล้วก็หายไป หรือว่าเราจะยังมีความหวังกับความ "เสียดสี" ของนักการเมืองไทยหรือไม่.

อ้างอิง : <https://www.nationweekend.com/content/politics/9428?line=>

ฮัดเซย์! แบบนี้จะหยาบหน้า “เก่ง การุณ โหสกุล” เจ้าของพื้นที่ดอนเมือง จากเพื่อไทย เกินไปหรือเปล่า ยอมได้ ไง หรืออาจจะเป็นเพราะว่า สส.เก่ง ไม่มีน้ำยา ชาวบ้านเห็นว่า สส.สิระ น้ายาเยอะ เลยมาขอรับแจกยั้งทั้ง เก่ง การุณ และ สส.สิระ เป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่ งานนี้มีเอาคืน

แต่ไหนๆก็ไหนๆ “พญาเสือ” ขอยุเลยว่่า สมัยหน้า พรรคพลังประชารัฐ ช่วยส่ง สส.สิระ ไปลงสมัครเขตดอนเมือง ชนกับ เก่ง การุณ เลย เอาให้รู้ตัวว่าใครหมูใครจ่า พญาเสือ” ได้ยินเสียง สส.สิระ แ่ว่วๆมาเหมือนกันว่า อยาก ข้ามห้วยไปโค่นแชมป์ดอนเมืองเหมือนกัน รับรองว่า หากเลือกตั้งครั้งหน้า สส.สิระ ได้ข้ามไปลงแข่งกับ เก่ง การุณจริงๆมันยิ่งกว่าไทยไฟต์

อีกคนที่คอยตะเบรกรับรดานักการเมืองฝ่ายค้านที่เอาแต่พูด เอาแต่วิจารณ์ แต่ไม่ช่วยลงมือทำเลยก็คือ แรมโบ๊ธ สาน สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำตัวนายกฯ แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับศูนย์โควิดโดยตรง แต่เมื่อเห็น สส. ฝ่ายค้านวิจารณ์การทำงานของ นายกฯ หมอ และพยาบาล แรมโบ๊ธ สาน”ก็จะออกมาโต้ทุกเม็ด ไล่ตั้งแต่ สุธา รัตน์ เกษราพันธุ์ วัฒนา เมืองสุข ไปจนถึงเกลอเก่าอย่าง ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เรียกว่าได้ผลเพราะ พวกดีแต่ปาก ไม่ ค่อยกล้าออกมาวิจารณ์ทำให้นายกฯเสียมาริอีกเลย

”พญาเสือ” ก็เห็นด้วย เพราะโควิดเป็นเรื่องโรคระบาดต้องปล่อยให้ผู้ชำนาญคือหมอและพยาบาลทำงาน ส่วน รัฐบาลมีหน้าที่ให้การสนับสนุน ดังนั้นความเห็นหรือข้อเสนอของฝ่ายค้าน หากอยากช่วยก็ทำเป็นหนังสือส่งไปถึง นายกฯได้ ไม่ต้องออกมาเล่นการเมืองให้ชาวบ้านเอือมระอา สภาเปิดเมื่อไหร่ค่อยไปพูดในนั้น **ตอนนี้หุบปากไว้ดี ที่สุด**

อ้างอิง : <https://www.nationweekend.com/content/politics/9397?line=>